

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thơ trường thiên: **Chiến Cuộc Ukraine** của thi hữu **Trần Quốc Bảo**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng**.



CHIẾN CUỘC UKRAINE

Thơ Trần Quốc Bảo

*Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược
Đưa quân Nga sang tàn phá Ukraine!
Đàn áp láng giềng nhược tiểu đã quen
Dàn binh hùng hậu, lấy mười dè một.*

*Dùng chiến thuật đánh phủ đầu đột ngột
Thiết giáp vào Kiev, vây kín Thủ-Đô
Trận chiến đẫm máu trên sông Dniepro!
Mig 15 dội bom, hăm ba (23) thành phố!*



*Hoả tiễn bộc phá, những dinh cơ đồ sộ!
Quân đội xâm lăng, theo lệnh Putin
Đốc toàn lực lượng, tốc chiến thật nhanh
San bình địa: Kherson, Mariupol, Kharkiv.*

*Khói lửa ngút trời: Irpin, Sumy, Mykolaviv
Rocket vào: trường học, bệnh viện nhi đồng!
Tiếng khóc trẻ thơ, nghe đến não lòng!
Giữa lúc, hàng triệu người tìm đường tỵ nạn!*



*Cả dân tộc Ukrain, bi thương ai oán!
Xúc động lương tâm Thế-Giới Cộng-Đồng
Liên-Hiệp Quốc chống đối, cũng như không
Toà-Án Quốc-Tế, vô phương ngăn chặn.*

*Thế-Giới thấy rõ, chuyện giặc Nga xâm lấn!
Nhưng Putin, vẫn tuyên bố ngang xương
Rằng: – “Ukraine cầu kết với Tây-Phương
Sắp tấn công Nga, nên Nga đánh trước!”*



*Lời lẽ Putin, thật vô cùng ngang ngược!
Y tin rằng, chiến thắng nắm trong tay
Ukraine phải đầu hàng... chỉ trong một vài ngày
Ai đâu ngờ ... cục diện không như thế!*

*Quân lực Ukraine tuy ít, nhưng tinh nhuệ
Với lòng ái quốc, như ngọn lửa thiêng
Kết hợp toàn dân, thành sức mạnh vô biên!
Giặc vào nhà, tất cả là chiến sĩ!*



*Với yểm trợ dồi dào từ Âu-Mỹ
Máy bay, hỏa tiễn, ngân quỹ quốc phòng
Ukraine vùng lên dũng mãnh, phản công
Diệt năm Tướng Nga, trong ba tuần lễ (*)*

*Lính Nga đầu hàng Ukraine nhiều vô kể!
Số quân thương vong, trên hai mươi ngàn
Xác phi cơ thiết giáp, nằm ngổn ngang
Mức chiến thắng, nghiêng về bên nhược tiểu!*



*Tổng-Thống Zelensky, nhân vật tiêu biểu
Cho tinh thần Ái-Quốc của Ukraine
Quyết bảo vệ giang sơn, không yếu hèn!
Vị Tổng Tư-Lệnh vẹn toàn tài đức.*

*Lại có Đệ-Nhất Phu-Nhân hợp lực
Hai vợ chồng sát cánh với dân quân
Cuộc chiến tranh này, thắng bại chưa phân
Nhưng Chính-Nghĩa, bên Ukraine sáng tỏ!*



*Được Liên-Hiệp Quốc, Vatican ủng hộ
Còn phía Nga, riêng Trung-Cộng vượt ve
Một nửa tán dương, một nửa e dè
Miệng lưỡi Tàu-Phù, nhiều đường lắt léo!*

*Cả Thế-Giới, lo ngại tương lai xui xẻo
Mỗi lửa chiến tranh, lan rộng toàn cầu
Các Đại-Cường Quốc, một khi đối đầu...
Đệ-Tam Thế-Chiến, ắt vô cùng kinh khủng!*



***Bom nguyên tử, tàn sát nhau tuyệt chủng!
Ước mong... “Ác-Mộng” ấy sẽ không xảy ra.
Nguyện xin Hoà-Bình, hãy ở mãi cùng ta. (**)
Nhân loại vẫn giữ được chữ “Nhân” làm gốc!***

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

(*) Xin đọc Bản Tin Chiến Sự (Attachment 1)

(**) Mời đọc thêm: Cuộc Chiến Nga-Ukraina và Câu Chuyện Con Rể tôi của Trần Quốc Quân (Attachment 2)

Bản Tin Chiến Sự Ukraine (ĐS.Lam Vien & PSXH)

Xâm Lăng Ukraine: 3 Tuần Chết 4 Tướng Nga

Thursday, March 17, 2022 [Bình Luận](#), [ĐSLV](#), [Lâm Viên](#), [Tin Tức](#)



Lâm Viên

([Đặc San Lâm Viên](#))

Trong bản tin hôm thứ Tư, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết một vị tướng khác của Nga đã thiệt mạng trong khi giao tranh.

Ông không nêu tên của vị tướng Nga, nhưng một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết đó là Thiếu tướng Oleg Mityaev đã bị Tiểu đoàn Azov, ở miền Đông Ukraine, giết chết.

Truyền thông Ukraine cho biết Tướng Mityaev bị giết gần Mariupol.

Ông này là vị tướng thứ tư đã thiệt mạng trong cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, khiến một số người đặt câu hỏi tại sao các sĩ quan cao cấp của quân đội Nga lại ở gần tuyến đầu như vậy.

Các nhà phân tích tin rằng có khoảng 20 tướng lĩnh đang chỉ huy các đơn vị tấn công của Nga ở Ukraine, có nghĩa là nếu tất cả các trường hợp tử vong đã báo cáo được xác nhận thì 1/5 số tướng của Nga tham chiến đã bị chết.

Với tổn thất cao như vậy, một số chuyên gia cho rằng các tướng lĩnh không chỉ đơn giản đến nhầm chỗ, sai thời điểm, mà rất có thể là quân đội Ukraine đang nhắm vào các sĩ quan cao cấp nhất của Nga đang tham dự cuộc xâm lăng vào Ukraine.

Rita Konaev của viện Đại học Georgetown nói với BBC: "*Tôi không nghĩ đây là tai nạn. Nếu chỉ xảy ra một lần thì có thể nói là tai nạn, nhưng nhiều lần như thế này thì chắc phải là mục tiêu của cuộc chiến.*"

Một thành viên trong nội bộ thân cận của Tổng thống Zelensky nói với Wall Street Journal là Ukraine có một đội tình báo quân sự chuyên nhắm vào tầng lớp sĩ quan của Nga. "*Họ tìm kiếm các tướng lĩnh, phi công, chỉ huy pháo binh có cấp bậc và quyền hành cao*". Theo bà Konaev, với việc quân đội Ukraine quá ít so với quân Nga, việc nhắm mục tiêu vào các cá nhân cấp cao có thể là một phần quan trọng của cuộc chiến về phương diện tâm lý. "*Giả sử có một yếu tố có thể nuôi dưỡng tinh thần của quân dân*

Ukraine, thì đó trở thành mục tiêu. Yếu tố đó là nguồn cảm hứng, lên tinh thần, có thể đưa đến chiến thắng."

Ông bà ta đã từng nói "*đánh rắn thì đánh đặng đầu*", và quân đội mà mất người cầm đầu thì sẽ "*như rắn mất đầu*." Thế cho nên việc Ukraine nhắm mục tiêu vào các tướng lãnh Nga là điều không những là hiển nhiên mà còn là cần thiết.

Để quân đội Ukraine có thể nhắm mục tiêu vào các sĩ quan cao cấp của Nga (mục tiêu), thì họ cần biết những mục tiêu đó đang ở đâu. Các nhà phân tích nói rằng Nga đã và đang sử dụng các hệ thống truyền thông mở (open channels of communications) để lộ ra manh mối về vị trí của các mục tiêu. Có lẽ đây là sự thiếu chuẩn bị trước khi mở cuộc xâm lăng, vì Nga tin rằng giới lãnh đạo của Ukraine sẽ bỏ chạy, và quân đội Ukraine sẽ tan rã nhanh chóng. Thế nhưng "*Trời đã sinh Putin, sao còn sinh ra Zelenskyy?*"

Nhà phân tích quốc phòng Konrad Muzyka của Rochan Consulting nói với BBC: "*Nếu quân đội Nga đang sử dụng điện thoại di động hoặc các loại máy truyền tin cổ điển để liên lạc với các sĩ quan cao cấp, thì cũng giống như là món quà đặt trên mâm để mời giới tình báo của Ukraine.*"

Sau cái chết của một sĩ quan cao cấp khác - Thiếu tướng Vitaly Gerasimov - Ukraine đã công bố đoạn ghi âm của hai sĩ quan an ninh Nga thảo luận về cái chết của vị tướng này và phàn nàn rằng mạng liên lạc an toàn của họ không hoạt động.

Trên Tuyền Đầu

Việc các sĩ quan cao cấp như vậy tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm khi họ đến gần chiến trường là điều bất thường, và các nguồn tin phương Tây tin rằng họ làm như vậy để trực tiếp kiểm soát các hoạt động vốn bị đình trệ nghiêm trọng ở một số khu vực.

Quân đội Nga có thể đang xuống tinh thần, đó là lý do tại sao các sĩ quan cao cấp đang phải tiến gần hơn đến tuyến đầu.

Theo ông Muzyka, quân đội Nga có truyền thống "*chỉ huy nặng nề (top-heavy)*", với các sĩ quan thường điều hành các hoạt động hàng ngày của đơn vị. Mặc dù điều này đang bắt đầu thay đổi, nhưng nó có thể giải thích tại sao các tướng lĩnh của Nga cảm thấy họ cần phải chỉ huy trực tiếp ở tuyến đầu.

Ông Muzyka nói: "*Trong những năm gần đây, có một sự thay đổi lớn để cho phép các sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn được tự quyết định theo tình hình thay đổi ở chiến trường. Nhưng điều này mới được áp dụng khoảng ba năm nay mà thôi, có lẽ vì vậy mà chưa có hiệu quả*".

Chi tiết về cái chết của những vị tướng Nga chưa được công bố rõ ràng, và việc thu thập dữ kiện chính xác chắc chắn là rất khó. Bà Konaev nói, đã có một giả thuyết cho rằng các vị tướng này bị mắc kẹt ở giữa các cuộc giao tranh và bị chết ở tuyến đầu, nhưng điều đó không nhất thiết phải như vậy.

"*Điều đó không nhất thiết có nghĩa là các tướng lĩnh đã ở tuyến đầu. Chẳng hạn, họ có thể đang ghé qua hoặc kiểm tra các đường tiếp tế*", bà nói với BBC.

Những Tướng Lãnh Nga Tử Trận

OLEG MITYAEV

Commander
150th rifle division



Thiếu tướng Oleg Mityaev được cho là đã chết ở đâu đó gần thành phố Mariupol, một thành phố ở đông nam Ukraine, nơi đã xảy ra một số trận giao tranh khốc liệt nhất cho đến nay.

Tiểu đoàn Azov, miền Đông Ukraine, tuyên bố đã giết chết ông ta.

Ông ta là tướng chỉ huy sư đoàn súng trường cơ giới số 150 của quân đội Nga (Russian army's 150th motorized rifle division), một đơn vị tương đối mới, được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở tại khu vực Rostov gần với biên giới Ukraine.

Ukraine tuyên bố rằng đơn vị này được thành lập để tham gia vào cuộc xung đột ở các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine, mặc dù Nga phủ nhận rằng quân đội của họ đã tham gia chiến đấu ở đó.

ANDREI KOLESNIKOV

Commander
29th combined army



Theo các nguồn tin chính thức của Ukraine, Thiếu tướng Andrei Kolesnikov, thuộc quân đoàn 29 của Nga, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh vào ngày 11 tháng 3.

Lý do về cái chết của ông ta không được công bố rõ ràng.

Sau khi Kolesnikov trở thành vị tướng thứ ba của Nga được cho là bị giết ở Ukraine, một nhân vật có thẩm quyền của phương Tây nói với Hiệp hội Báo chí rằng quân đội Nga có thể đang xuống tinh thần, đó là lý do tại sao các sĩ quan cao cấp đang phải tiến gần hơn đến tuyến đầu.

VITALY GERASIMOV

Chief of staff
41st combined army



Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, tham mưu trưởng quân đội liên hiệp số 41 của Nga (chief of staff

of Russia's 41st combined army), đã bị giết vào ngày 7 tháng 3 bên ngoài thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine.

Kharkiv, gần với biên giới Nga, đã bị các lực lượng Nga tấn công liên tục.

Quân đội Ukraine đã công bố đoạn ghi âm hai nhân viên của cơ quan an ninh Nga thảo luận về cái chết của Gerasimov, và phàn nàn rằng mạng lưới liên lạc an toàn của họ không còn hoạt động ở Ukraine.

Gerasimov đã tham gia vào cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, hoạt động quân sự của Nga ở Syria và trong việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

ANDREY SUKHOVETSKY

Deputy Commander
41st combined army



Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky, chỉ huy phó cùng đơn vị với Gerasimov, đã bị một tay súng bắn sẻ của quân đội Ukraine giết chết vào ngày 3 tháng 3.

Giống như Gerasimov, Sukhovetsky là người đã tham dự các hoạt động quân sự của Nga ở Crimea và ở Syria.

Không giống như các vị tướng khác, cái chết của Sukhovetsky được loan tin trên các phương tiện truyền thông Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận trong một bài phát biểu rằng một vị tướng đã chết ở Ukraine.

oOo

Qua những dữ kiện trên, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét về cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine để trả lời cho sự thiệt hại nặng nề của quân đội Nga:

- Quân Nga mất tinh thần chiến đấu nên các tướng lãnh phải đến gần tuyến đầu để chỉ huy, đốc thúc
- Quân Nga gặp trở ngại trong việc tiếp vận lương thực, vũ khí, nhiên liệu ...
- Nói chung, quân Nga có vẻ như thiếu chuẩn bị trước khi mở cuộc xâm lăng vào Ukraine
- Quân Nga gặp trở ngại vì tinh thần chiến đấu mãnh liệt của quân đội Ukraine
- Sự can đảm của tổng thống Volodymyr Zelenskyy khiến quân đội Ukraine quyết tâm chiến đấu
- Chiến thuật "*đánh rắn thì đánh đàng đầu*" nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine

Ngoài bốn vị tướng lãnh bị thiệt mạng nói trên, tin tức về tổn thất của quân Nga được quân đội Ukraine thông báo như sau:

Russia's losses as of March 16

Source: Indicative estimates by Ukraine's Armed Forces as of 9 a.m. EET



>13,800 troops
(approx., to be confirmed)



70 MLRS



84 planes



2 boats



108 helicopters



819 vehicles



430 tanks



60 fuel tanks



190 artillery pieces



11 UAV



1,375 armored
personnel carriers



43 anti-aircraft
warfare

THE
KYIV INDEPENDENT

Trong khi đó, ngày 2 tháng 3, bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố có 498 binh sĩ tử trận. Thế nhưng cho đến nay, đã hơn 2 tuần, vẫn chưa có tin tức cập nhật. Dưới chính thể độc tài của Putin, đó là tội hình sự nếu người dân hoặc giới truyền thông Nga loan tin gì khác với tin được loan báo bởi Bộ Quốc Phòng Nga. Xem ra độc tài và cộng sản chẳng khác gì nhau.

Lâm Viên

CUỘC CHIẾN NGA – UKRAINA VÀ CÂU CHUYỆN CON RỂ TÔI

Trần Quốc Quân

Con rể tôi người Nga, tên là Stepan Lavrov, cùng họ với Ngài Sergey Lavrov Bộ trưởng Ngoại giao Liên Bang Nga. Con rể tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Saint Petersburg, quê hương của cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Mẹ con rể tôi là Biên tập viên Đài Truyền hình nhà nước thành phố Saint Petersburg. Con rể tôi mang trong người 3/4 dòng máu Nga và 1/4 dòng máu Do Thái.



Vợ chồng con gái tôi trong ngày cưới.

Khoe thể để mọi người biết, xuất thân của con rể tôi không phải dạng vừa đâu mà rất ngẫu trong quan hệ với nước Nga.

Con rể tôi học đến 16 tuổi thì sang London thủ đô Vương quốc Anh để học A level (tương đương với phổ thông trung học của Việt Nam). Năm 20 tuổi chàng quen con gái tôi đang học Khoa Thiết kế Thời trang tại Đại học Nghệ thuật London (University of the Arts London). Sau đó chàng sang học violon tại Đại học Nghệ thuật Berlin, Đức rồi cao học violon tại Đại học Nghệ thuật Salzburg, Áo, thành phố quê hương của nhà soạn nhạc Mozart lừng danh thế giới.

Con rể tôi khá là có số có má trong làng nhạc công violon thế giới với thành tích vào vòng 2 giải violon mang tên Paganini (tương đương với giải Piano mang tên Chopin), 1 giải nhất ở Singapore, 1 giải nhất ở Chile, và 1 giải nhì ở Nhật Bản. Ai muốn nghe con rể tôi kéo đàn violon cứ vào Youtube, gõ từ khóa Stepan Lavrov là ra các clip tuyệt hay của chàng.

Con rể tôi từ sau ngày cưới con gái tôi thường gọi tôi bằng cụm từ tiếng Việt rất dễ thương là "Bố Quân". Ngay sau ngày con rể tôi và con gái tôi cưới nhau năm 2014, tôi tổ chức cho chàng nàng một chuyến về Việt Nam vừa để ra mắt họ hàng bên vợ, vừa hưởng tháng trăng mật tại Hà Nội, Sa Pa và Vịnh Hạ Long. Tất nhiên có bố mẹ vợ theo chàng từng bước chân. Suốt chuyến về thăm Việt Nam, câu xuýt xoa cửa miệng của chàng luôn là: Ôi! Việt Nam đẹp thế. Ôi! Việt Nam ngon thế (ý là món ăn, chứ không phải gái, lơ mơ vợ cho ăn tát ngay). Ôi! Việt Nam thích thế (kể cả những lúc xe nồm nượp không đi bộ sang được đường ở thủ đô). Đại loại là chàng rất yêu Việt Nam, và nhất là... vợ Việt Nam.

Những ngày cuối năm 2014, thông gia mời cả nhà tôi đến thành phố Salzburg, Áo để dự lễ trình cao học của con rể tôi. Những phút cuối cùng của đêm giao thừa năm 2014/2015, con rể tôi đã mở laptop xem chương trình Tổng thống Putin đọc Thông điệp Liên bang, chúc mừng năm mới tới nhân dân Nga và cả thế giới. Lúc đó, nhìn con rể tôi rơm rớm nước mắt, tôi biết chàng đang tự hào và xúc động ghê gớm lắm, không chỉ về nước Nga mà cả với thần tượng Putin.

Đến bây giờ, sau 8 năm chung sống, chàng và nàng đã có 2 con gái (5 tuổi và 3 tuổi), tức là cháu ngoại tôi. Con rể tôi là chàng trai của gia đình, rất đảm đang, rất yêu chiều vợ và chăm chút con. Nhìn gương mặt chàng lúc nào cũng thường trực một nụ cười, không trên bờ môi thì cũng trên khóe mắt.

Từ ngày 24/2/2022, sau khi Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina, tôi rất ngại, không biết thái độ của con rể đối với việc này thế nào. Suốt những ngày chưa gặp nhau (vì vợ chồng con gái sống riêng, mặc dù nhà rất gần, chỉ cách nhau 2 bên mặt phố), tôi vẫn dè chừng con rể. Bởi rất có thể 2 cha con sẽ mang không khí chiến tranh trên chiến trường Ukraina vào tận gia đình. Tính tôi thẳng, nghĩ gì làm nấy tuy có chút nhã nhặn ôn hòa. Nên trong những ngày đó, tôi vẫn thả đều các bài viết về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga trên đất nước Ukraina theo quan điểm của tôi. Mặc dù con rể là bạn trong FB của tôi.

Vào một ngày chủ nhật, khoảng mười ngày sau sự kiện đau lòng đó, tôi "rón rén" mời cả gia đình con gái sang nhà ăn shushi bữa trưa. Khi con rể bước chân qua cửa, tôi len lén theo dõi gương mặt chàng. Vẫn nụ cười tươi rói thánh thiện trên bờ môi, khóe mắt ấy. Chàng không hề biểu lộ thái độ khác thường nào. Tuy

nhien, trước khi ngồi vào bàn ăn, tôi vẫn cố gắng né tránh, không dám hỏi chàng và con gái về chuyện chiến tranh đầy nhạy cảm đó.

Khi tôi đang cuộn miếng cá hồi sống trong cánh lá tía tô và rong biển, bất ngờ con gái tôi khoe: "Bố ơi! Vợ chồng con vừa ra siêu thị mua đầy một cặp xe toàn Pamper để mai chở đến Trại tị nạn giúp trẻ em Ukraina. À, hôm qua vợ chồng con mới gửi 2000 USD vào Quỹ giúp người Ukraina tị nạn chiến tranh nữa." Tôi nghe, mừng quá, lén lấy khăn giấy lau mồ hôi trán. Nhưng tôi vẫn hỏi nhỏ con gái, tất nhiên bằng tiếng Việt: "Thái độ của chồng con về cuộc chiến tranh này thế nào?" Con gái tôi nói bằng tiếng Việt, không nhỏ chút nào: "Bố đi mà hỏi nó."

Lấy hết can đảm, tôi quay sang hỏi con rể: "Con đánh giá thế nào về cuộc chiến tranh Nga - Ukraina?" Chàng nhún vai trả lời bằng tiếng Ba Lan rất đõng dạc: "Tất nhiên! Nga sai rồi. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Putin. Bây giờ là thời đại nào, mà một nước lớn ngang ngược xua quân xâm lược một nước nhỏ, gây ra bao đau khổ cho người dân cả 2 nước. Không một lý do nào có thể biện bạch được việc vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hiệp quốc, trừ khi nước kia gây hấn xâm lấn giết hại người dân nước này trước thì nước này mới có quyền phản kích tự vệ."

Chẳng biết những người Việt Nam biện hộ cho việc Nga xua quân xâm lược Ukraina rằng, cũng giống về bản chất như việc Việt Nam trừng phạt Campuchia năm 1979, nghĩ gì về câu trả lời của chàng người Nga đáng tuổi con cháu mình nhỉ. Mà những người "Hoài niệm Liên Xô" ấy đang bênh vực cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga trên đất nước Ukraina làm sao có thể so về mức độ gấn bó ruột thịt với nước Nga như con rể tôi cơ chứ.

Thế mới thấy, nhận thức về lương tâm và đạo lý của con người phải được đặt ở trong não, chứ không phải ở trong tim!

Trần Quốc Quân

Warszawa, ngày 20/3/2022.